

## NCAP - ผ่านด่านได้ ก็ไปยาว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลีสจั่วหัว...

จะว่าไป ก็อาจจะเหมือนกับการเมืองเลยกระมัง ระยะเวลาที่ มีมันก็เหมือนเป็นด่าน หรือแนวต้านคอยสกัดกั้นเอาไว้ การจะผ่าน ก็ต้องมีแรงมีพลัง ที่จะทำให้ผ่านไปให้ได้ เอาเป็นว่า เรื่องของการเมือง ก็ปล่อยให้เขาว่ากันไปก็แล้วกัน... เพราะไม่ว่าจะออกทางไหน ตลาดก็จะบอก แนวโน้มได้เอง ไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะกลางๆ ขึ้นไป อย่างช่วงนี้ ก็รู้ๆ กันอยู่ว่า ยังไม่ชัด ยังมองไม่แน่ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การแกว่งๆ ของตลาด ก็ยังออกมาในแนวนั้นเช่นกัน... และเหนือเมฆก็ว่าไปตามแนวต้าน หรือ ด่านต่างๆ ที่อยู่ในระดับใกล้ๆ นี้ ไว้ใน LIVE แล้ว อย่างวันวาน ด่านแรก ก็จะเป็น 1540 ที่หลุดลงมา ในวันก่อนหน้า แม้ว่าวันวาน จะขึ้นไปทดสอบได้ แต่ยังไม่ผ่าน ก็ยังคงไม่ชัดเจนในทางที่จะขึ้นจริงๆ จังๆ หรือ แนวโน้มเดิมจะยังคงดำเนินต่อไปอยู่หม่อง ซึ่งก็ป็นแนวโน้มเชิงลบ... แต่ถึงแม้ว่า จะผ่าน 1540 ไปได้ ก็ยังต้องเจอด่านเงื่อนไขสำคัญที่ 1570+/- ต่อไปอีก... ดูแล้ว เหมือนจะเหนื่อยๆ หนอยนะ ก็เลยเป็นว่า ในช่วงท้ายๆ ของวันวาน แรงขายก็เลยออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ลงมาปิดตลาด เหนือ ค่าบวกเพียงแค่ เล็กน้อยเท่านั้น และนั่น สัญญาณของแท่งเทียนรายวันในวันวาน ก็ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มว่า โอกาสจะมีการอ่อนตัวลงมาต่ำๆ อีกครั้ง ก็ยังคงมี หรือ รอบนี้ อาจจะเอาที่ 1500 หรือ ต่ำกว่ากันซักหน่อย ก็ยังได้นะ แต่ไม่ว่าจะต่ำมากต่ามน้อยแค่ไหน ก็ต้องไม่ต่ำกว่าพื้นที่ 1460-1450 ไว้ก่อนด้วย... ไมเช่นนั้น ไม่เข้าข้าง ในการที่จะมองดีอะไรเลยนะ ไม่ว่าจะภาพของแนวโน้มการเมืองจะสวยแค่ไหน การต่ำกว่า 1450 น่าจะไม่ช่วย

### ดูตามเกม...

เอาแค่เกมการเล่นในวันวาน ก็เหมือนว่าจะมีอาการกดเก็บหรือเก็บกดต่ออยู่นะ แต่ถ้าจะออกแนวว่า แกว่งๆ แบบนั้น เพื่อขายหุ้นออกจริงๆ การแกว่งตัวจะต้องต่ำกว่า 4.60 ถ้าไม่ ก็ยังดูดี

แนวรับ : ... 4.80-4.70 ต่ำกว่า 4.60 ลงไป ถือว่าไม่ดี

เป้าหมาย : ... 5.00-5.10 ถ้าเห็น แล้วยืน 5.0 ได้ ก็มอຍยาว

### Price Chart...(NCAP)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น NCAP...** การที่จะไม่ต่ำกว่า 4.60 นั้น เราจะคาดหวังรูปแบบการแกว่งตัวในภาพนี้ มีโอกาสจะเป็นแนวโน้มเชิงบวก หรือ เราอาจจะได้ Price Pattern ต่อเนื่องนั่นเอง แปลว่า ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วพักตัว การพักตัว จะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ... ซึ่งนั่นก็คือ หากสามารถขึ้นไปยืนระดับ 5.00 ได้อย่างมั่นคง ก็จะขึ้นต่อเนื่องคล้ายๆ รอบก่อนหน้า... เรียกว่า ถ้าขึ้นมาทดสอบระดับ 5.00-5.10 ถ้าดูแล้ว จะยืน 5.00 ได้ จะเป็นสัญญาณที่ดี... แล้วถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ลองๆ แอบไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆกันนะครับ จะเห็นว่า มีสัญญาณจบบอลใหญ่ๆ ได้เลย เพราะจะมีรูปแบบการกลับตัว และผ่านแนวต้านใหญ่ๆ มาได้... จะถือยาว ก็น่าสนใจ